

อาดิดาสเปิดตัวชุดออกกำลังกายผู้หญิงคอลเลคชั่น

‘วาร์ป knit’



กรุงเทพฯ 13 มิถุนายน 2560 – อาดิดาสเปิดตัว “วาร์ป knit” (Warp knit) ชุดออกกำลังกายคอลเลคชั่นล่าสุดในกลุ่มชุดกีฬาสำหรับผู้หญิง ที่ใช้นวัตกรรมการถักทอแบบไร้ขอบที่มาพร้อมประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ง่ายในทุกทิศทางของการออกกำลังกายในดีไซน์ที่สวยงาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ Freedom on the move พร้อมฉลองการเปิดตัวด้วยการจัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟเวิร์คเอาท์ บันจี้คลาส แบบผสมผสานการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ โดยมีเซเลบริตี้ชื่อดัง อย่าง แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ร่วมงานด้วย เมื่อวันก่อน ที่ Stories to Tales สตูดิโอ

ชุดออกกำลังกายคอลเลคชั่นวาร์ป knit เปิดตัวสุดแอคทีฟอย่างมีสไตล์สะท้อนคอนเซ็ปต์ให้อิสระทุกการเคลื่อนไหว Freedom on the move กับบันจี้คลาสที่เป็นการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในสาว ๆ ที่รักการออกกำลังกาย มีข้อดีคือเป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานระหว่างคาโดและ weight training และยังให้ร่างกายและจิตใจเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ปิดท้ายด้วย การยืดเหยียดร่างกายในคลาสแอคโครโยคะ (Acro Yoga) โยคะเทรนด์ใหม่ที่ใช้ทั้งศาสตร์ของโยคะ กายกรรม ของการบำบัดร่างกายคู่กันไป

แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ เผยว่า “ปกติแล้วแพนชอบลองการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างพลังให้กับตัวเองและให้ร่างกายแอคทีฟอยู่ตลอดเวลา คลาสบันจี้วันนี้ เราได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อหลายส่วนในร่างกาย มีการเดินและจังหวะเข้ามาผสมผสาน มีการเคลื่อนไหวที่ช้าบ้างเร็วบ้าง ซึ่งหากไม่ได้ชุดออกกำลังกายที่ยืดหยุ่น ก็จะทำให้เราขาดความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว ยิ่งการออกกำลังกายในยุคนี้มีการผสมผสานท่าทาง การเคลื่อนไหวหลายทิศทาง และใช้อุปกรณ์ต่างๆ มากมาย ยิ่งต้องการชุดออกกำลังกายที่คล่องตัว เราไม่ต้องคอยพะวงเรื่องการรั้งคะ”

ด้าน เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า กล่าวว่า “เกรซเป็นคนชอบออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นชุดออกกำลังกายเลยเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีความมั่นใจ โดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ต้องใช้การลอยตัว เวทเทรนนิ่ง และคาโดอย่างบันจี้คลาสในครั้งนี้”

แม็ค-พิมพ์ออร์ โมกชะสมิต เจ้าของเพจ Cu.fitgirl และโค้ชด้านความแข็งแรงจากอาดิดาส รันเนอร์ส แอ็งค็อก (AR) กล่าวเสริมถึงมุมมองของเทรนเนอร์ที่มีต่อชุดออกกำลังกาย “ชุดออกกำลังกายที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับประสิทธิภาพการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นงานตัดเย็บที่สมูท ราบเรียบเสมือนเป็นเนื้อเดียวกับผิว ไม่บาดผิวขณะ

ออกกำลังกาย รวมถึงดีไซน์และความกระชับที่จะเสริมเรื่องความมั่นใจขณะสวมใส่ ทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่”

สำหรับ ชุดออกกำลังกายคอลเลคชันวาร์ป knit ใช้นวัตกรรมการถักทอแบบไร้ขอบ สร้างสรรค์มาเพื่อเน้นความสบาย เข้ากับผิว ผ้าทุกชิ้นให้ความรู้สึกกระชับอย่างพอดีกับรูปร่างผู้สวมใส่เพื่อชัฟพอร์ด

การยืดเหยียดและโอบรัดทุกโค้งส่วนของร่างกายในทุกการเคลื่อนไหวด้วยวัสดุผ้าในลอนแบบนิตเนื้อผสมที่มีความคงทนตลอดทั้งผืนที่ให้ประสิทธิภาพในการกระชับกล้ามเนื้อตามสรีระผู้สวมใส่ ขณะเดียวกันก็ให้สัมผัสนุ่มเป็นพิเศษ ช่วยระบายอากาศระหว่างออกกำลังกาย พร้อมให้ความสะดวกด้วยแพทเทิร์นลายผ้าแบบเปิดอย่างสวยงาม ซึ่งพร้อมวางจำหน่ายแล้วในราคา 3,390 บาทสำหรับกางเกงออกกำลังกายผู้หญิง (Warp knit tight) และ 1,990 บาทสำหรับเสื้อออกกำลังกายส่วนบน (Warp knit crop top) ที่ร้านอาดิดาสสปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์

ติดตามได้ที่ @adidaswomen / #adidasThailand @adidasThailand ทั้งทางอินสตาแกรม ทวิตเตอร์ และ เฟซบุ๊ก